

การจัดพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้



การติดตั้งป้ายชื่อแสดงคุณลักษณะต้นไม้แต่ละประเภท ทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่และแปลงสาธิตการปลูกสมุนไพรไทย โดยเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและสถานศึกษา เข้าเยี่ยมชมโครงการและศึกษาพันธุ์ไม้ ได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจัดเป็นสถานที่เดินเป็นวงรอบ ให้ครบภายใน ๓๐ นาที / ๑ ชั่วโมง และได้จัดทำป้ายชื่อแสดงคุณลักษณะของต้นไม้แต่ละประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกการศึกษาหาความรู้



การจัดสถานเดินแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้และสมุนไพรไทย



แปลงสาธิตสมุนไพรไทย



แปลงสาธิตพันธุ์ไม้มงคล



การจัดพื้นที่ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

โครงการแปลงสาธิตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การสนองแนวพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยได้ดำเนินการจัดพื้นที่เป็นแปลงสาธิต เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้ให้กับราษฎร ประกอบด้วย การเกษตรกรรม / การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงกบ การเลี้ยงหมูป่า การเพาะเห็ด และการเพาะเลี้ยงปลวก



โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ บ้านท่ากระทุ่ม

“ ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ”

ต.กัลดหลวง อ.ท่าयाง จ.เพชรบุรี



ดำเนินการโดย

กองพันทหารราบที่ 3

กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

ความเป็นมาของโครงการ



เมื่อเดือน กรกฎาคม 2532 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จแปรพระราชฐาน ประทับแรม ณ วิังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงปรารภถึงชาวต่างชาติ และนายทุน ที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินภายในประเทศไทยมากมาย การตัดไม้ ซึ่งจะทำให้สภาพป่าหมดไป / การอนุรักษ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงได้รับสั่งให้ พ.อ.พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ ซึ่งเป็นนายทหารเสริมกำลังพิเศษ ร่วมกับ พ.ท. รณยุทธ ฤทธิฤชัย ผบ.ร.11 พัน.3 รอ. ขณะนั้น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชเลขาธิการ จัดซื้อที่ดิน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านท่ากระทุ่ม – บ้านสาระเห็ด ต.กัลดีหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบให้ พล.1 รอ. (ร.11 พัน.3 รอ.) ให้ดูแลที่ดินดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน

พล.1 รอ. โดย ร.11 รอ. (ร.11 พัน.3 รอ.) จึงเข้ารับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการควบคุมดูแล ป้องกันราษฎรบุกรุกที่ดิน และการดำเนินการปลูกสวนป่าในพื้นที่โครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,371 ไร่



การจัดกำลังพล :

ร.11 รอ.(โดย ร.11 พัน.3 รอ.) จัด กพ.1 ชุด ปฏิบัติการ ประกอบด้วย

ส่วนควบคุม = น.2 นาย, ส.2 นาย

ชุดปฏิบัติการ = น.1 นาย, ส.5 นาย, พลฯ 12 นาย

วัตถุประสงค์ :

การสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลที่ดินของมูลนิธิฯ และดำเนินการปลูกต้นไม้ นานาพรรณ เพื่อจัดทำเป็นสวนป่าตัวอย่างของจังหวัดเพชรบุรี และ การจัดพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในโอกาสต่อไป



ผลการดำเนินงาน :

สนองแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทำให้การดำเนินงานในภารกิจควบคุมดูแล ป้องกันราษฎรบุกรุกที่ดิน และการปลูกป่า ภายในพื้นที่โครงการ ที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านท่ากระทุ่ม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1,371 ไร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีสวนป่าที่สมบูรณ์ตามพระราชประสงค์



ปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการฯ ได้เป็นป่าเบญจตน์ระดับหนึ่งและมีสัตว์ป่าขนาดเล็กตามธรรมชาติบางชนิด เข้ามาอยู่อาศัยแล้ว จึงมีเป้าหมายให้จัดพื้นที่เป็น “แหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เพื่อเป็นสถานศึกษาพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ในการศึกษาหาความรู้ พันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ อีกทั้งจัดเป็น “เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า” เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่อไป

